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รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา 

สมัยสามัญ  สมัยท่ีสาม ครั้งที่ 2 ประจ าปี  พ.ศ. 2565 
วันที่  1  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2565  เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา 

............................................................................ 
 

เปิดประชุม  เวลา  13.40 น. 
 

เลขานุการสภา  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วขอเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา 
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา 
ตามระเบียบวาระต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ประธานสภา  เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร         
ส่วนต าบลกระดังงา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา      
ได้ก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565  ตั้งแต่วันที่ 
18  สิงหาคม 2565  มีก าหนดระยะเวลา 15 วัน เป็นต้นไป  และได้ส่งหนังสือขอขยาย
ระยะเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2
ประจ าปี 2565 ไปยังท่านนายอ าเภอบางคนที ออกไปอีก 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 
2565  ถึงวันที่ 1 กันยายน 2565 ตามเอกสารที่แนบ 

 

   บัดนี้ที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  จึงขอเปิดประชุม 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2       เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
      (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 2 ข้อ 33) 

 

ประธานสภาฯ  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา ได้มีการประชุมสภา สมัยสามัญ         
สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เป็นที่เรียบร้อย
แล้วนั้น ขณะนี้ยังจัดท าบันทึกรายงานการประชุมไม่เสร็จ และคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมยังไม่ได้ด าเนินการประชุมพิจารณาตรวจรายงานการประชุม  จึงไม่มีการพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565      
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565  

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องพิจารณา 
3.1.  เรื่อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

1. วาระท่ี  2  แปรญัตติ 
 

ประธานสภา   ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 



 2 

เลขานุการสภา  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 

มาตรา 87 วรรค 8 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะแปรญัตติ
เพ่ิมเติมรายการหรือจ านวนในรายการมิได้แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย  
ซึ่งมิได้เป็นรายจ่ายที่เป็นเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ หรือเงินที่ก าหนดให้จ่ายตาม
กฎหมาย และในการพิจารณาของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล การเสนอ การแปรญัตติ 
หรือการกระท าด้วยประการใดๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีส่วนไม่ว่า
โดยทางตรงหรือโดยอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่ายจะกระท ามิได้ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
ข้อ 45  วรรค 3 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียว

ไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  

ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง  ผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปร
ญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

     การเสนอค าแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น

ตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมใน
ตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตติ
นั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปร
ญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

ข้อ  59 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระท าได้เฉพาะการขอลด
รายจ่ายหรือการขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

ค าแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายใน
ระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามข้อ 45 วรรคสาม และข้อ 49 วรรคหนึ่ง 

ข้อ 60 ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลง
ความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับค ารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น 
หรือค าแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 

ข้อ 61 ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจ านวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
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(2) รายจ่ายซึ่งเป็นจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย 
ถ้ามีปัญหาว่ารายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้ประธานสภา

ท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
ขอชี้แจงในส่วนเอกสารที่ เพ่ิมเติมเนื่องจากมีการแก้ไข ในเล่มร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2566 หน้าที่ 24, 25, 30, 34 และขอแก้ไขเพ่ิมเติม ในส่วน
ของรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2566 หน้าที่ 4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 5,000 บาท หน้าที่ 11           
วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 3,000 บาท หน้าที่ 15 ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 15,000 
บาท หน้าที่ 17 เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42 ,000 บาท หน้าที่ 20 วัสดุกีฬา จ านวน 
20,000 บาท รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

 

เชิญท่านประธาน ด าเนินการต่อครับ 
 

ประธานสภา  ตามท่ีได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา สมัยสามัญ สมัยที่สาม 
ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565  เพ่ือพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วาระที่ 1 ขั้นรับ
หลักการ และในวันดังกล่าวที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติฯ พร้อมกับได้มี
การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ จ านวน 3 ท่าน โดยก าหนดรับค าแปรญัตติตั้งแต่วันที่ 
19-23 สิงหาคม 2565  ในเวลาราชการ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
กระดังงา ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ด าเนินการประชุมพิจารณาค าแปรญัตติเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. เนื่องจากประธานฯลาป่วย 
ขอเชิญเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ รายงานสรุปผลการแปรญัตติต่อสภาฯ            
ขอเชิญครับ  

 

นางสาวปัณณธร อินทรโชติ  เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงาทุกท่าน 
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ตามท่ีมติสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจ าปี 

2565 ได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ 19-23 สิงหาคม 2565 นั้น    
และคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุม วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ไม่มี
สมาชิกสภาฯ ท่านใด ยื่นเสนอค าแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติมีมติที่ประชุมไม่มี
การแก้ไข/เพ่ิมเติมในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2566 รายละเอียด
ตามเอกสารแนบฯ 

   

ประธานสภา  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้รายงานสรุปผลการแปรญัตติต่อสภาฯ แล้วนั้น      
มีสมาชิกท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ประธานสภา   เมื่อได้ผ่านขั้นตอนการเสนอแปรญัตติ วาระที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีสมาชิกสภา 
ท่านใดจะเสนอข้อคิดเห็นอื่นๆอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอผ่านไปวาระท่ี 3 

 

ทีป่ระชุม  รับทราบ 
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3.1  เรื่อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
2. วาระท่ี  3  ลงมติ 

 

ประธานสภา  ตามที่ ที่ประชุมได้ลงมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 และผ่านการพิจารณาแปรญัตติในวาระที่ 2 เรียบร้อยแล้ว ต่อไป
จะท าการพิจารณาลงมติให้ความ เห็นชอบ ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2566  ตามท่ีผู้บริหารเสนอมาหรือไม่    

ขอมติที่ประชุมโดยวิธี ยกมือ ครับ 
 

ที่ประชุม (ลงมติ)  จ านวนสมาชิกสภาฯในที่ประชุม   11 เสียง  
   จ านวนสมาชิกสภาฯออกเสียงเห็นชอบ   9 เสียง 
   จ านวนสมาชิกสภาฯออกเสียงไม่เห็นชอบ    - เสียง   
   จ านวนสมาชิกสภาฯงดออกเสียง    2 เสียง 
 สรุปเสียง ส่วนมาก เห็นชอบ    9 เสียง 
 

เลขานุการสภา  เรียนท่านประธานสภา จ านวนสมาชิกสภาทั้งหมด 12 ท่าน มีสมาชิกสภา แจ้งลากิจ 
1 ท่าน  คือ  1. นางล าไย  ไชยกิจ  สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่ 1  จ านวนสมาชิกในที่ประชุม           
11  เสียง ลงมติเห็นชอบ 9 เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียง 2 ท่านได้แก่ประธานสภา และ
รองประธานสภา ครับ 

 

ประธานสภา  สรุปว่าสมาชิกสภา  ลงมติเสียงส่วนมาก 9 เสียง เห็นชอบ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

 

เลขานุการสภา  เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา ลงมติให้ความเห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปต้อง
ส่งไปให้ท่านนายอ าเภอบางคนที ลงนามอนุมัติ  และน ากลับมาเพ่ือประกาศใช้ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ตามระเบียบต่อไป 

  

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.2 ขอความเห็นชอบรับมอบทรัพย์สินจาก กรมโยธาธิการและผังเมือง 
(ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
หมวด ๙ “การบริหารพัสดุ”) 

ประธานสภา  เชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 
  

ปลัด อบต.   อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
 พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ หมวด ๙ “การบริหารพัสดุ” ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1628 ลงวันที่ 4 มิ.ย. 2561 แจ้งความเห็น
ของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ได้วินิจฉัยข้อหารือของกระทรวงมหาดไทยในประเด็นเกี่ยว กับการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเด็น
การรับมอบพัสดุที่มีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือให้สิทธิอัน
เกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
สภาท้องถิ่น และเป็นไปตามระเบียบอื่นที่เก่ียวข้อง 
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 องค์การบริหารส่ วนต าบลกระดั ง ง า  ได้ รั บหนั งสื อ จากอ า เภอบางคนที                  
ที่ สส 0218/2223  ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2565 เรื่องการโอนโครงการก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่งริมคลองบางใหญ่พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดบางใหญ่ หมู่ที่  13             
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงาเป็นผู้บริหารจัดการและรับผิดชอบดูแลบ ารุงรักษา  
 เพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์และหนังสือสั่งการ และเพ่ือให้สามารถบริหาร
จัดการการใช้ประโยชน์ รวมถึงการดูแลบ ารุงรักษาต่อไป จึงเสนอที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลกระดังงา พิจารณาให้ความเห็นชอบรับโอนโครงการก่อสร้าง เขื่อนป้องกัน
ตลิ่งริมคลองบางใหญ่พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดบางใหญ ่หมู่ที่ 13 ดังกล่าว 
 ขอชี้แจงเพ่ิมเติมโครงการนี้เป็นโครงการค่อนข้างใหญ่ งบประมาณในการก่อสร้าง 
44,800,000 บาท เรื่องการปรับปรุงซ่อมแซมเล็กน้อย จะใช้งบประมาณของ อบต. ในการ
ด าเนินการ หากมีการปรับปรุงที่ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง ให้อบต.กระดังงา             
ของบประมาณไปที่กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 

ประธานสภาฯ          ตามท่ีปลัด อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีใคร
จะสอบถามหรือไม่ 

 

ประธานสภา  เมื่อสมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบแล้ว และไม่มีข้อเสนอสอบถามอะไรอีก จึงขอมติที่
ประชุม ยกมือ ว่าจะเห็นชอบรับมอบทรัพย์สินจาก กรมโยธาธิการและผังเมือง ตามที่เสนอ
หรือไม่ 

ที่ประชุม (ลงมติ)  จ านวนสมาชิกสภาฯในที่ประชุม   11 เสียง 
  จ านวนสมาชิกสภาฯออกเสียงเห็นชอบ   9  เสียง 
  จ านวนสมาชิกสภาฯออกเสียงไม่เห็นชอบ   -   เสียง  

 จ านวนสมาชิกสภาฯงดออกเสียง    2  เสียง 
  สรุปเสียง ส่วนมาก เห็นชอบ    9  เสียง 
เลขานุการสภา  เรียนท่านประธานสภา จ านวนสมาชิกสภาในที่ประชุม 11 เสียง ลงมติเห็นชอบ       

9 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่ม ีงดออกเสียง 2 เสียง ได้แก่ ประธานสภา และ รองประธานสภา 
 

ประธานสภา  สรุปว่าสมาชิกสภา ลงมติเสียงส่วนมาก 9 เสียง เห็นชอบ ให้รับมอบทรัพย์สิน     
จาก กรมโยธาธิการและผังเมือง 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 

   3.3 เรื่อง พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2565 หมวดครุภัณฑ์  
   ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2563 ข้อ 27 

ประธานสภา  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน   งบลงทุน โดย
การโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา ได้
เสนอญัตติ เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      
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ประจ าปีงบประมาณ 2565 มาพร้อมบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ 2565 จ านวน 1 ฉบับ เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
กระดังงา พิจารณาตามระเบียบต่อไป 

  ขอเชิญเลขานุการสภา ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมทราบ เพ่ือประกอบการ
พิจารณา เชิญครับ 

 

เลขานุการสภา  ตามเอกสารบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 เนื่องจากกองคลัง 
มีความจ าเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ขอโอนลดในส่วนของค่าโทรศัพท์ ปัจจุบันคงเหลือ 
7,545.42 บาท ขอโอนลด 5,000 บาท เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อเครื่อง
ส ารองไฟ ขนาด 800VA จ านวน 2 เครื่อง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ และขอโอนลดใน
ส่วนของค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล  ปัจจุบันคงเหลือ 22 ,778.57 บาท ขอโอนลด 
18,000 บาท และขอโอนลด ค่าบริการไปรษณีย์ ก่อนโอนคงเหลือ 13,436 บาท          
ขอโอนลด 12,000 บาท เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จ านวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามเอกสารแนบ จึงขอมติ     
ในที่สภาให้ความเห็นชอบครับ 

 

ประธานสภา  เมื่อเลขานุการสภา ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมทราบแล้ว  มีใครจะเสนอสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติม เชิญครับ 

  เมื่อสมาชิกทุกท่านไม่มีข้อเสนอสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติว่าจะ อนุมัติ       
ให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2565 หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ตามท่ีผู้บริหารเสนอมาหรือไม่ 

ขอมติที่ประชุมโดยการ  ยกมือ  ลงมติด้วย 
ที่ประชุม (ลงมติ)   จ านวนสมาชิกสภาฯในที่ประชุม   11 เสียง 
    จ านวนสมาชิกสภาฯออกเสียงอนุมัติ    9 เสียง 
    จ านวนสมาชิกสภาฯออกเสียงไม่อนุมัติ     -  เสียง  
    จ านวนสมาชิกสภาฯงดออกเสียง     2 เสียง 
  สรุปเสียง ส่วนมาก อนุมัติ    9 เสียง 
 

เลขานุการสภา  เรียนท่านประธานสภา จ านวนสมาชิกสภาในที่ประชุม 11 เสียง  ลงมติอนุมัต ิ9
เสียง ไม่อนุมัต ิไม่มี งดออกเสียง 2 เสียง ได้แก่ ประธานสภาและรองประธานสภา  

 

ประธานสภา  สรุปว่าสมาชิกสภา  ลงมติเสียงส่วนมาก 9 เสียง อนุมัติ ให้โอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2565 หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามที่ผู้บริหารเสนอ 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืนๆ 
 

ประธานสภา   มีท่านใดจะเสนอสอบถามเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ 
 

นายอดิศักดิ์  อภิญญา  เรียนที่ประชุม ขอแจ้งการด าเนินการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เนื่องจากผู้ว่า         
รองนายก  ราชการจังหวัดสมุทรสงคราม มีนโยบายขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว เพ่ือลดปริมาณขยะ  
   อินทรีย์ออกจากขยะทั่วไป และเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ และให้อปท.ทุกแห่งในพ้ืนที่
   จังหวัดสมุทรสงคราม ด าเนินการแจกถังขยะเปียกให้กับครัวเรือนในพ้ืนที่ โดยทางอบต.     
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   จะออกแจกถังขยะให้กับส.อบต.ทุกหมู่ เพื่อให้ทุกท่านได้แจกจ่ายถังขยะให้กับครัวเรือนต่อไป 
   โดยจังหวัดฯให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 กันยายน 2565 
 

นางจินตนา กลิ่นช้าง  ขอแจ้งก าหนดการลงแขกลงคลอง ประจ าเดือนกันยายน 2565 พ้ืนที่ด าเนินการ                             
นายก อบต.  หมู่ที่ 8 ต.กระดังงา ในวันที่ 7 กันยายน 2565  เวลา 09.00 น. และก าหนดการลงแขกลง
   คลอง ประจ าเดือนตุลาคม 2565 จะด าเนินการในพ้ืนที่ หมู่ที่ 6 จึงขอแจ้งให้ทุกท่านทราบ 
 

ประธานสภา   ขอแจ้งเรื่องการลงทะเบียนโครงการเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ในวันที่ 5           
   กันยายน 2565  จะเปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะครับ จึงขอให้ทุกท่านแจ้งประชาชนในหมู่บ้าน
   ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดเริ่มลงทะเบียนได้ในวันดังกล่าว 
 

นายก อบต.   โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่อบต.กระดังงาจะจัดขึ้นใน
   วันที่ 13 กันยายน 2565 นี้นะคะ ในส่วนของรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม ตอนนี้ยังไม่ครบตาม
   จ านวนที่ก าหนด จึงขอให้ทุกเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวเข้าร่วมโครงการค่ะ และทาง
   ดิฉันได้ติดต่อพูดคุยกับคุณตุ๊กตา เจ้าของด าเนินพวา รีสอร์ท  เรื่องการวางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
   ที่มาจากกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการในพ้ืนที่ ทางรีสอร์ทยินดีที่จะให้น าสินค้าของทางเราไป   
   วางขายได้ค่ะ 
 

นางสาวิตรี ชื่นชมภู  เรียนที่ประชุม ด้วยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.      
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ จะออกหน่วยบริการประชาชนในการท าบัตร ATM, การท าประกัน, การออมเงิน และอ่ืนๆ 
   ในวันศุกร์ ที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนต าบล
   กระดังงา จึงประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบค่ะ 
                                                                         

ที่ประชุม   รับทราบ 
     

ประธานสภา                 มีท่านใดจะเสนอสอบถามเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ 
    เมื่อไม่มีท่านใดเสนอสอบถามเรื่องอะไรอีก ผมขอให้นายกกล่าวปิดประชุมครับ 
 

นายก อบต.   ขอบคุณท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา และผู้เข้าร่วมประชุม        
ทุกท่านที่ร่วมการประชุมในครั้งนี้เป็นไปด้วยดีอย่างยิ่ง ดิฉันขอปิดประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกระดังงา ณ บัดนี ้

 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ปิดประชุมเวลา   15.10  น. 
 
 

                    ลงชื่อ                                         ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                                               (นายรุ่งเกียรติ  เบญจภุมริน) 
               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 ลงชื่อ                                                                ลงชื่อ 
                   (นางประทิน  จันทร์หอม)                          (นายวัธนันท์  พุกพิบูลย์)   
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
               ลงชื่อ       
              (นายสุริยา  ตนประเสริฐ) 
     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 
        สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา รับรองรายงานการประชุมสภาฯแล้ว เมื่อวันที่  18  เดือน สิงหาคม 
พ.ศ.2565  ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจ าปี 2565   
 
 
               ลงชื่อ       
                 (นายวินัย  จิตต์สมุทร) 
           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา  
 


